



Cộng Đoàn Thánh Gia: Giáo Xứ St. Mary's

812 Duke Street, Greensboro, NC 27401

Điện thoại: 336-272-8650 (văn phòng)

Website: <http://www.stmarysgreensboro.org> hoặc cdtgvnnc.blogspot.com



Các Linh Mục trong giáo xứ

Cha xứ: Charles P. Stollo, C.M.
Điện thoại: 215. 341 1313
Cha phó: Abel Osorio, CM.
Cha phó: Phêrô Lê Hùng, C.M.
Điện thoại: 718. 207 8955

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM A ĐẠI LỄ MẸ MÂN CÔI - NGÀY 01/10/2017

Bài đọc: Egiekiel 18, 25-28; Philippe 2, 1-11; Mattheu 20, 1- 16a.

ĐC: Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng từ bi của Ngài.

THTM: All- All: Chúa phán: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trên người ấy”. Halleluia.

Chương trình phụng vụ:

Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu

7:15AM -- tiếng Anh

Thứ Bảy

9:00AM -- tiếng Anh

Chầu Thánh Thể - Mỗi Chúa Nhật

đầu tháng từ 1:00 PM – 1:25 PM

Các ngày Lễ trong Lễ Kính: Thánh

lễ tiếng Việt lúc 8 giờ 30 tối. Xin kính
mời tham dự.

Chương trình lễ ngày Chúa Nhật:

Thứ Bảy:

5:30PM -- tiếng Anh

Chúa Nhật:

8:30AM – tiếng Anh

11:00AM -- tiếng Anh

1:30PM -- tiếng Việt Nam

6:15PM -- tiếng Spanish

Các sinh hoạt Công Đoàn:

12:15pm -- TNTT sinh hoạt và ca đoàn
tập hát.

Xưng tội -- trước các Thánh lễ Chúa
Nhật

Rửa tội -- Chúa Nhật đầu tháng

Hôn Phối -- Gặp Linh mục 6 tháng
trước khi cử hành Bí tích.

Thưa Ông Bà Anh Chị Em,

Kinh Mân Côi là lời kinh giúp ta gắn bó với Chúa. Hai mươi mầu nhiệm diễn tả cuộc đời của Chúa Cứu thế, đồng thời cũng phác họa đời sống chúng ta. Cuộc đời được dệt nên bằng một chuỗi những vui buồn lẫn lộn. Những ai kiên trung cậy trông vào Chúa trong mọi biến cố vui buồn ấy, sẽ trở thành môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Đức Mẹ đã thực hiện điều ấy và Mẹ đang mời gọi chúng ta tiến bước theo Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Tràng hạt Mân Côi cũng tượng trưng cho tình liên đới giữa con người với nhau. Là những đóa hoa trong vườn hoa cuộc đời, chúng ta liên kết với nhau làm thành một chuỗi hoa hồng. Những đóa-hoa-cuộc-đời được gắn liền với nhau bằng tình mến Chúa yêu người, làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp và thi vị hơn.

Khi ước mong trở thành những đóa hồng dâng kính Đức Mẹ, mỗi người chúng ta cũng cần phải là một đóa hoa để trao tặng cho nhau. Thay vì những tư tưởng gièm pha, đặt điều nói xấu, vu khống anh chị em, thì sẽ được thay bằng những nghĩa cử thân thiện, những lời động viên khích lệ hoặc sự chia sẻ chân tình, mà chúng ta thực hiện xuất phát từ tấm lòng tình mến thật sự, đó mới chính là những đóa hoa lòng mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau. Những đóa hoa ấy không tàn phai theo thời gian, nhưng mãi mãi thắm sắc ngát hương, làm nên một cuộc sống an bình. Đó là ý nghĩa của Kinh Mân Côi mà chúng ta đọc hằng ngày.

Đức Chân phước Gioan Phaolô II đã nói: “Chuỗi Mân côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Êlisabeth nói với Mẹ. Toàn thể Giáo Hội cùng liên kết với những lời kinh ấy” (Tông thư Kinh Mân Côi).

Lạy Mẹ Mân Côi, xin chúc lành và hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường trần gian còn nhiều tội tình yếu đuối. Xin nhờ lời kinh có sức mạnh chiến thắng Satan và ba thù, xin Mẹ cho chúng con cũng được ơn sửa đổi bản thân, kiên quyết bỏ dần những cách sống đạo hời hợt, và được ơn nhận biết những mưu mô quỷ quyệt lôi kéo chúng con mất đi ơn nghĩa Chúa và tình nghĩa anh em. Amen.

Mừng Lễ Mẹ Mân Côi 2017 – Xin Mẹ cầu cho chúng con bên tòa Thiên Chúa.

Tiền xin giò trong tuần vừa qua

5,911.00

Chân thành cảm ơn

	<u>Đọc sách</u>	<u>Dâng của lễ</u>	<u>T.T.V. Thánh Thể</u>
01/10/17	Thiếu Nhi Thánh Thể	Thiếu Nhi Thánh Thể	Cần, Hòa, Kiên, Long
08/10/17	Phạm Tuyên, Huỳnh Thúy Nga, Nguyễn Mai Thu	Gđ. Bác Huỳnh Sáu	Sức, Đồi, Chấn, Nữ
15/10/17	Cao Tấn Đạt, Phạm Thị Cẩm, Phạm Hoàng Vy	Gđ. Ac. Trần Phước	Cần, Hòa, Kiên, Long
22/10/17	Phùng Thị Phúc, Bùi Bảo Châu, Nguyễn Thu Hà	Gđ. Bác Nguyễn Hành	Sức, Đồi, Chấn, Liên
28/10/17	Quách Hùng, Lưu Thanh Thủy, Nguyễn Thùy Dung	Gđ. Ac. Nguyễn Huy	Cần, Hòa, Kiên, Long

<u>Ngày</u>	<u>Ban hướng dẫn</u>	<u>Đội Giúp Lễ</u>
01/10/17	Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn	Tiến Phạm, Dương Phùng, Johnathan Bùi, Laura Trường, Kim Nguyễn
08/10/17	Thiệu, Tự, Tuyên, Dũng, Huy Thanh	Hiệp Nguyễn, Eric Hồ, Justin Nguyễn, Wylie Phú, Kathy Phùng
15/10/17	Đô, Tín, Mao, Minh, Thương	Kevin Lê, Michael Nguyễn, Andrew Trương, Tracy Lê, Kailyn Nguyễn
22/10/17	Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn	Alex Nguyễn, Thái Phùng, Daryn Nguyễn, Ashley Quách, Kayla Ngô
28/10/17	Thiệu, Tự, Tuyên, Dũng, Huy Thanh	Zeno Phú, Dylen Nguyễn, Daniel Cao, Kim Lê, Jenny Trần

Tin Tức Cộng Đoàn

Chúa nhật ngày 1 tháng 10: Mừng lễ Mẹ Mân Côi. Mừng Lễ Bồn mang Ca Đoàn nhỏ, Thánh Nữ Têrêxa Hải Đồng Giêsu và Mừng Lễ Bồn mang Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Xin Mẹ Mân Côi chuyển cầu cho cộng đoàn Thánh Gia chúng ta, và nhờ lời chuyển cầu của Tổng lãnh Thiên Thần Micae, của Thánh Nữ Têrêxa Hải Đồng – nguyện tình yêu mến Chúa luôn bùng cháy trong lòng chúng con, để chúng con hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Cộng đoàn xin hân hoan chúc mừng Lễ Bồn mang Ca Đoàn nhỏ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Micae. Xin cảm ơn sự hy sinh âm thầm phục vụ Chúa và Cộng Đoàn của Quý Anh Chị và các Em thật nhiều.



Vui Trung Thu Năm 2017

Cộng đoàn sẽ tổ chức Vui Trung Thu cho các Em thiếu nhi trong Giáo xứ vào tối Thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 10, 2017.

Chương trình:

8 giờ bắt đầu múa lân và rước đèn trung thu.

Xin mời tất cả các em thiếu nhi đến chung vui. Xin quý phụ huynh cho các em được đến tham dự vui trung thu, dịp tốt để các em có được những giây phút vui chơi và nhớ những ngày hội truyền thống dân tộc.

Xin rất chân thành cảm ơn quý Phụ huynh, các bạn trẻ và Nhóm múa lân của cộng đoàn, đã hy sinh thời gian tập luyện và quý Phụ huynh đã ủng hộ tinh thần nhiều cho công việc chung này.



Danh Sách Quý Anh Chị Giáo Lý Viên đứng lớp năm học 2017- 2018:

1. Lớp Ấu Nhi, dưới 7 tuổi: Chị Thúy và Chị Vy
2. Lớp Ấu Nhi 1, trên 7 tuổi: Chị Huệ
3. Lớp Ấu Nhi 2, từ 8 đến 9 tuổi: Anh Hải và Chị Kim Cương
4. Lớp Thiếu Nhi: Anh Huy
5. Lớp Nghĩa sỹ 1, từ 13 tuổi: Anh Anthony Nguyễn và Anh Mattheu
6. Lớp Nghĩa sỹ 2, trên 13 tuổi: Anh Lê Anh Thy
7. Lớp Hiệp Sỹ, sau khi Thêm sức: Chị Nga và Chị Kim Cương.

Xin Chúa chúc phúc lành thật nhiều cho quý Anh Chị Giáo Lý Viên và các Em huynh trưởng, đã hy sinh nhiều để chu toàn bổn phận cao quý mà Chúa và Cộng đoàn trao phó.

CỬA TỬ & CỬA TÌNH

Mở điện thoại, nhận được tin không vui. Chị báo tin rằng chị mới đi bác sĩ và phát hiện có khối u trong ngực. Chị cho biết khi hay tin này chị hoang mang lo lắng vô cùng vì chị còn một con nhỏ.

Dĩ nhiên ở tuổi đời chưa già mà mang án tử như thế ai mà chả sốc. Nhìn lại cuộc đời, thì ai cũng còn nặng gánh dây oan và bao nhiêu chuyện phải toan tính. Với chị, đứa con trẻ đang ở tuổi dậy thì là điều mà chị canh cánh và trăn trở nhất bây giờ...

Nhận được tin dữ ấy, chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho chị để chị vượt qua cơn khủng hoảng nhất của cuộc đời khi cầm trong tay bản án tử. Nhớ lại, ngày xưa Mẹ mình cũng vậy thôi. Không khỏi bàng hoàng, không khỏi đón đau của thể xác, kèm theo đó là những dòng lệ ngấn dài.

Rồi chợt nhớ lại những ngày xưa khi còn "dan díu" với cái bệnh viện kinh khủng không ai muốn đến, nằm trên đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh.

Con đường Nơ Trang Long vốn dĩ đã không lớn lại càng khốn khổ hơn khi cồng một lượng người về đây đến quá tải. Chiếc cầu vượt có khi chỉ là giải pháp tạm bợ bởi lẽ ai cũng đi nhanh về tắt, và rồi chiếc cầu vượt chỉ dành những kẻ thẩn thờ chờ đợi cái chết.

Ở trong cửa tử đó lại thấp thoáng lóe lên cái cửa tình của tình người đồng loại.

Chả ai bảo ai, cứ vào cổng, rẽ tay phải, lên lầu 2 và đến cái phòng gọi là cái phòng soup từ thiện của quý xơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn thì sẽ thấy được những tấm lòng. Không phân biệt gái trai già trẻ, cũng như chả phân biệt tôn giáo nào. Mọi người cứ như quen việc mà làm để rồi cứ tranh thủ

miễn sao đến 9 giờ sáng nôi cháo lại đầy. Sau khi hoàn thành nôi cháo đó, công đoạn sẽ chia cứ được tuần tự gửi đến các phòng khoa nơi những người bệnh đang cần chút cháo chan chứa tình người.

Nhiều lần, vì công việc nên cứ phải đến vừa ngay giờ tan tầm của y tá, bác sĩ. Ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình ở hành lang mỗi dãy phòng bệnh lại có những cuốn cuộn tròn ngăn nắp. Hỏi ra mới biết đó là chiếc chiếu manh của người nghèo vừa mua tạm và để ở đó như là để "xí giường" cho buổi tối phiêu diêu.

Với những người may mắn hay có điều kiện thì họ thuê nhà trọ hay khách sạn gần đó để tiện việc chăm nuôi. Thế nhưng, dù có giàu sang mấy đi nữa mà đồng tiền cứ cháy như lũ dữ thì chẳng mấy chốc cũng không còn.

Và, khi cầm bản án tử trong tay, không chỉ kẻ nhận bản án mà cả người nhà của kẻ ấy cũng rộng lòng khoan dung với những người đồng cảnh ngộ.

Hình ảnh hết sức dễ thương là những người bệnh nằm co ro trong góc giường để thở và những người chăm nuôi lại xúm với nhau ngay ở lối đi giữa phòng. Chả bàn ghế, sofa, salon sang trọng như ở nhà, vào đây chỗ nào cũng là bàn và chỗ nào cũng là ghế, để có chỗ tựa đầu cho an giấc cũng là may.

Chiều đến, chả ai bảo ai, thân nhân của những người mang án tử lại cứ lấy trong giỏ xách của mình ra những món ăn vừa mua vội hay nấu lẹ ngoài góc sân. Thế là họ cứ chung chia với nhau như người thân một nhà. Có những người đi nuôi bệnh quen mặt nhau đến nhẵn mặt rồi. Đơn giản rằng để chống chọi với căn bệnh ung thư phải hàng năm hay hàng tháng chứ không phải một ngày đôi bữa là xong.

Thế đó, nhìn hình ảnh của những gia đình như không hề quen biết mà lại thân nhau đến như thế ta lại thấy lóe lên một chữ tình đúng nghĩa.

Ở ngoài đời, người ta có thể hơn thua, cạnh tranh giành giật từng tí, nhưng khi bước vào cửa tử của cánh cổng bệnh viện ung thư thì khi đó mới "biết đá biết vàng".

Những người hay ganh ghét, tỵ hiềm nên chẳng rảo quanh một số bệnh viện hoặc vào cửa tử của Ung Thư để thấy được đời mình còn may mắn.

"Thức lâu mới biết đêm dài". Có những người một đời oanh oanh thì nay liệt liệt bởi chứng bệnh khó lường. Có những người tưởng mình muôn đời mãi khỏe nhưng cứ phải châm hóa chất vô. Có những người hùng hồn dữ tợn, ra vẻ anh hùng nhưng khi cầm trong tay án tử lại như mảnh bún thiêu. Ôi, vậy mới hiểu cuộc đời ai cũng là quá ngắn, phù hoa.

Khi và chỉ khi ở cái cùng tận của cuộc đời, có lẽ khi đó người ta mới phát hiện ra nhu cầu của tương thân tương trợ, và tình người cao quý. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời để cho ta được nhẹ nhõm tâm can.

Ai chưa từng cảm nghiệm xin hãy cứ đến những khoa phòng chữa trị ung thư hay cái trung tâm ung bướu ở đường Nơ Trang Long sẽ cảm nhận được tình người cao quý. Chính khi đối diện với cái cửa tử thì cửa tình trong lòng người mới rộng mở thênh thang.

(Trần Thiên Thu)

Trung Thu

Vàng trắng rằm tỏa sáng

Rực vòm trời tuổi thơ

Nổi vui mừng lênh láng

Lấp lánh đêm Trung Thu

Chiếc lồng đèn nho nhỏ

Thấp sáng ánh yêu thương

Những nụ cười rạng rỡ

Khúc khích tuổi hồn nhiên

Thơm ngon vị bánh, kẹo

Ngọt ngào tình Mẹ, Cha

Hứa chăm ngoan, hiếu thảo

Trọn niềm vui Trung Thu

Xin cảm tạ Thiên Chúa
Ban vàng trắng diệu kỳ
Mong vàng sáng Đức Tin
Luôn thấp sáng tuổi thơ

(Ghi nhớ Trung Thu 2017- Greensboro)

=====

Nu Cười Nhà Dao

Muốn Nghe Điều Gì Nhất?

Ba người đàn ông không may chết trong một tai nạn xe hơi. Đến trước cổng thiên đường, Thánh Phêrô hỏi:

- Khi nằm trong quan tài, các người nghe thấy cha mẹ, anh chị em, bạn bè thương nhớ, khóc lóc, kể lể đủ thứ. Lúc đó các người muốn nghe điều gì nhất?

Anh thứ nhất trả lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Anh này là người đã làm ơn ích rất nhiều cho thiên hạ."

Anh thứ hai tiếp lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Đây là một người chồng tốt và là người giáo dân gương mẫu."

Anh thứ ba buồn rầu trả lời: Còn con, con chỉ muốn nghe người ta la to rằng "Chúa ơi, tay chân nó động đậy, nó còn sống!"

(Peter Lê, Suu tâm)